



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑ ต่อ ๓ มูลค่าข่าว ๔๑๕,๗๓๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## สลับหน้า 1 เดลินิวส์

**ก** รณี "แอบถ่าย" ไม่ใช่เรื่องใหม่!!! แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมไทย ถือเป็นเรื่องเก่าที่มีมานานและนับวันก็ยิ่ง "ระบาคหนัก" ต่ำสุด เมื่อไม่นานนี้ก็มีกรณีเช่นที่ว่านี้เกิดขึ้นอีก โดยมีศิลปินดังและนักแสดงสาวหลายรายตกเป็นเหยื่อ... ซึ่งนี่แค่กรณีที่เกิดเป็นข่าว ที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวแต่ตกเป็นเหยื่อก็อาจจะมีอีกมาก!! และกรณีนี้ก็ทำให้หญิงสาวทั้งหลายรู้สึกหวาดผวา-ขวัญผวา เพราะไม่รู้ว่ามีวันข้างหน้า ใครจะตกเป็นเหยื่อ-เป็นนางเอกจำเป็นของการถูก "แอบถ่าย" อีก??

"คลิปลับ-แอบถ่าย" ไม่ใช่กรณีใหม่แต่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นเรื่องเก่าแต่ยัง "ระบาคหนัก" ในสังคมไทย!!  
เกี่ยวกับพฤติกรรม "แอบถ่าย" นี้... ในด้านจิตวิทยาที่มีคำอธิบายถึงพฤติกรรมดังกล่าว โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เคยให้ความรู้ความเข้าใจผ่าน "สลับหน้า 1 เดลินิวส์" ไว้ว่า... พวกที่มีพฤติกรรมชอบแอบถ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนี้มีทั้งกลุ่มที่ "มีอาการทางจิต"

และที่แค่อายก๊ว อยากรเห็น อยากรทดลอง...  
ดร.วัลลภ กล่าวไว้... กับกลุ่มที่ถึงขั้นมีอาการทางจิตแล้วนั้น จำแนกได้เป็น... 1. มีความผิดปกติแบบ "คิดเอง-ตบเอง" หรือกลุ่มอาการ โอทิสติก จินตกิจ (Autistic Thinking) กลุ่มนี้มักจะคิดและทำโดยเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติ 2. มีความ

ผิดปกติแบบ "แสดงความเป็นเจ้าของ" หรืออาการ แกรนด์ไอโอส (Grandios) ซึ่งมักคิดว่า... คนเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์จะแสดงอาการหรือกระทำการ เช่น ถ้าเรื่งความใคร่จากรูปภาพ หรือเฟ้มนองบุคคลเป้าหมาย แอบดู จดจำไว้ แล้วนำโลกเพื่อฝืนของตนเองและโลกของความเป็นจริงมาผสมรวมกันจนบรรลุดูดีประสงค์ของตนเอง และ ๓. มีอาการแบบ "บุคลิกภาพแปรปรวน" มีพฤติกรรมชอบถ่มองหรืออาการ โบโยริซึม (Boyorism)

อย่างไรก็ตาม พวกที่ชอบแอบดู แอบถ่าย แอบถ่ายได้กระโปรง

## 'แอบถ่าย' ระเบิดที!! 'นับวันยิ่งมาก' เสพติด 'โรคจิตถาวร'

ผู้หญิง แอบถ่ายผู้หญิงเข้าห้องน้ำ แม้จะไม่เข้าข่ายเป็นโรคจิต แต่ก็ เป็นพวกที่ "มีอาการทางจิต" มีบุคลิกภาพแปรปรวน ซึ่งอาจจะเรียกได้หลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น...

มีความผิดปกติทางเพศ  
หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ  
หรือจะเรียกว่าพวก "กามวิถถถถ" ก็ไม่ผิด!!  
คนที่ชอบ "แอบถ่าย" หรือนักจะมีพฤติกรรมชอบแอบถ่าย- มีพฤติกรรมชอบถ่มองนั้น คือคนที่อยู่ในกลุ่มอาการ "โบโยริซึม"

ซึ่งพฤติกรรมแอบถ่ายเป็นพฤติกรรมที่พัฒนามาจากการชอบแอบดู หรือถ้ามอง จนพัฒนาเป็นการแอบถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายคลิป เพื่อใช้สนองอารมณ์ของตนเอง นอกจากนั้นก็ยังมีรวมถึงพวกที่นำไปเผยแพร่ต่ออีกด้วย

“พฤติกรรมแอบถ่ายที่เกิดขึ้น เป็นการสนองตอบต่ออารมณ์ทางเพศของตนเองที่ต้องการความท้าทายแปลกใหม่ โดยผู้ที่มีอาการที่เรียกว่าโบโรริซึมนั้น คิดว่าการแอบถ่าย คือการสร้างความตื่นเต้นทำแล้วมีความสุข และช่วยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ...”นี่เป็น



คำอธิบายโดยสังเขปจาก ดร.วัลลภ ถึงพฤติกรรม “แอบถ่าย” ที่กำลังเป็นที่ครึกโครม

มีข่าวอยู่เป็นระยะ ๆ ในยุคนี้...

ทั้งนี้ สังคมอาจเกิดความสงสัยว่า ในเมื่อปัจจุบันนี้การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารทำได้ง่ายขึ้น แล้วทำไมไม่ทำให้พฤติกรรมแอบถ่ายลดลง??? กับเรื่องดังกล่าวนี้ ดร.วัลลภ อธิบายว่า...เป็นเพราะสื่อลามกอนาจารที่หาดูได้ง่ายนั้น ยิ่งกระตุ้นทำให้มีคนที่มีความประพฤติแอบถ่ายเกิดความถี่ขึ้นมากขึ้น เพราะยิ่งดูก็จะยิ่งเสียดสีเรื่องเพศ!!!

และก็ยังทำให้อยากจะดู “รูปแบบที่แปลกใหม่” มากขึ้นไปอีก...จึงต้องการหาสิ่งแปลกใหม่ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จักพอ!!!

...และกับการ “แอบถ่าย” นี้ก็ช่วยด้วย!!

“พวกที่ชอบแอบถ่ายผู้หญิงที่กำลังทำธุระในห้องสุขา นั่นก็เพราะเมื่อหนำกับการได้ดูแบบเดิม ๆ ดูแล้วไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ กลายเป็นภาพที่ธรรมดา จึงทำให้พวกนี้ต้องการความแปลกใหม่ แหวกแนว ทำให้เกิดพฤติกรรมแอบถ่ายภาพในห้องสุขา ที่สำคัญแนวโน้มคนไทยกลุ่มบุคลิกภาพแบบไม่เหมาะสมแบบนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นพวกที่มีความเก็บกด ซื่อๆ ซักถั่ว แต่ปัจจุบันพวกที่เชื่อมั่นตัวเอง พวกที่มีแฟนแล้ว ก็มีพฤติกรรมชอบแอบดูแอบถ่ายด้วย ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความอยากรู้อยากลองใช้งานเทคโนโลยี ท่องทำบ่อย ๆ ก็เริ่มเสียดสี กลายเป็นพวกเสียดสีทางเพศ จนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การเป็นคนสภาพจิตใจไม่ปกติต่อไป”...ดร.วัลลภ ได้ยกตัวอย่างในเชิงเตือนเอาไว้

นี่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ “กรณีแอบถ่าย” ที่ครึกโครมในสังคมเป็นระยะ และทำให้ผู้หญิงทั้งหลายต่าง “หวาดผวา” เพราะไม่รู้ว่าวันใดจะตกเป็นเหยื่อพวก “จ้ามอง-แอบส่อง-แอบถ่าย” เหล่านี้ ซึ่งกับกรณีการแอบถ่ายที่เกิดขึ้น ถือเป็น “ภัยสังคม” อีกชนิดหนึ่ง ที่สังคมต้องร่วมกันสอดส่องให้มาก ๆ เพราะนับวันคนพวกนี้ก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคม...

“แอบถ่าย” ดูเหมือนจะเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ

ราวกับสังคมไทยกลายเป็น “สังคมโรคจิต”

ใคร...จะเป็น “เหยื่อวิปริต” รายต่อไป?!!?